



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

.....

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะของการยางแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขาย ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เลขที่ ๓๔/๙ ม. ๓ ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

๒. ผู้สนใจสามารถตรวจสอบดูสภาพ รถแทรกเตอร์คันดังกล่าว ได้ในวันเวลาราชการ ณ แปลงผลิตพันธุ์ยาง กยท.จ.พังงา ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

๓. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน นำมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขาย ในวันประมูลดังนี้

๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด

๓.๓ กรณีประสงค์ให้ผู้อื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประมูล ต้องส่งหนังสือมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขาย ก่อนเข้าร่วมประมูล มิเช่นนั้นถือว่าประมูลในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคลก็ต้องส่งหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอำนาจของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเข้าร่วมประมูลเช่นเดียวกัน

๔. เงื่อนไข การเข้าร่วมประมูล

ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ และลงลายมือชื่อเข้าร่วมประมูล พร้อมวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คส่งจ่ายการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเงินร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมิน ต่อเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ในวันประมูล ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จะให้ป้ายบอกหมายเลขลำดับแก่ผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อเสนอราคา โดยจะเริ่มประมูลสู่ราคาตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา และหลังจากดำเนินการประมูลเสร็จสิ้นจะคืนหลักประกันคืนแก่ผู้เข้าร่วมประมูลทันที

๕. ก่อนเข้าประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดสภาพรถที่จะซื้อตามสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ นั้น โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จะได้แย้งมิได้ทั้งสิ้น

๖. ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาโดยวาจา การเพิ่มราคาแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) หากผู้ใดเสนอราคาสูงสุดและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมขาย เจ้าหน้าที่จะขายราคาและนับหนึ่ง ๓ ครั้ง ขานราคาและนับสอง ๓ ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะนับสามและแสดงการเคาะไม้พร้อมขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว

๗. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้น หากเห็นว่าราคาของผู้ที่ให้ราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาที่มีการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาสมควรขาย และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยไม่สุจริต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น โดยจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายทันทีในวันนั้น

๘. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูล ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลรายอื่นๆ ณ วันประมูล และไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล หากมีกรณีดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนั้นก็ได้

๙. ผู้ประมูลราคาย่อมผันผวนความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้ นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลสู้ราคาก็ผันความผูกพันเช่นเดียวกัน

๑๐. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนองรับราคาจากผู้ชนะการประมูลรายใดแล้ว ให้ผู้ชนะการประมูลชำระราคาทันทีที่เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารในท้องที่เป็นผู้สั่งจ่าย หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

ในกรณีผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินได้ในทันที ในวันที่ประมูลสิ้นสุดลง ให้จ่ายเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ประมูลได้ และผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินมาชำระในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ประมูลสิ้นสุดลง หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาจะถือว่าละเลยสามารถริบเงินมัดจำและเงินหลักประกันทั้งจำนวน และนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากดำเนินการแล้วผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูลรายเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้รับแจ้ง

๑๑. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จะส่งมอบรถแทรกเตอร์และโอนทะเบียนให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนค่าโอน และค่าธรรมเนียมในการโอนผู้ซื้อต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑๒. ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายรถแทรกเตอร์ ออกจาก แปลงผลิตพันธุ์ยาง กยท.จ.พังงา ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่าอื่นใด (ถ้ามี)

หากผู้ชนะการประมูล ไม่ดำเนินการขนย้ายรถแทรกเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงามีสิทธิจะริบเงินที่จ่ายชำระไว้ทั้งหมดทันที และจะนำขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การขนย้ายรถแทรกเตอร์ที่ชนะการประมูล ออกจาก แปลงผลิตพันธุ์ยาง กยท.จ.พังงา ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของแปลงผลิตพันธุ์ยาง กยท.จ.พังงา ผู้ชนะการประมูลต้องซ่อมแซมให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินสดตามที่เสียหายจริง

๑๓. ผู้ชนะการประมูล ต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นมาทำการขนย้าย แทน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น โดยต้องมีเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมา แสดง ณ วันที่ขนย้ายด้วย

๑๔. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเปิดรับลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เลขที่ ๓๔/๙ ม. ๓ ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โทร.๐ ๗๖๔๘ ๑๐๔๐ หรือ โทร.๐๘ ๗๓๙๓ ๘๗๙๐ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพร้อม รัตนกิจ)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายการจำหน่ายพืชตัดเยานพาทนมะ ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

โดยการขายทอดตลาด

ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ลงวันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ระบบเกียร์/ เชื้อเพลิง	เลขตัวถัง	วันที่จดทะเบียน	ราคาประเมิน (บาท)	หลักประกันเข้าร่วม ประมูล (บาท)
๑	รถแทรกเตอร์ยี่ห้อ KUBOTA ขนาด ๒๕ แรงม้า ทะเบียน ตค ๒๑	๒๓๐๐๐-๓๘-๑๐๙-๐๐๐๑-๐๐ / ๒๓๐๐๐-๓๘-๑๐๙-๐๐๐๑-๐๑	เกียร์ธรรมดา/ดีเซล	L๒๐๕๐D-๕๓๐๙๙	๑๑ ก.พ. ๕๖	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐

ภาพประกอบ

